

## TUỔI TRẺ QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG TRI ÂN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SỸ

**T**háng 7 hằng năm là dịp cao điểm để thế hệ trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Cao Bằng nói riêng bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.



*Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và chương trình văn nghệ “Bài ca không quên” kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) tại huyện Hòa An.*

Mỗi dịp tháng bảy về, những câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương lại vang vọng: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm” như lời nhắc nhở về những hy sinh anh dũng của thế hệ trước, gọi lại những chiến công hào hùng trong lịch sử vinh quang của dân tộc, để mỗi người lại tự hứa với lòng mình cần phải sống, học tập, lao động sao cho xứng đáng với Tổ quốc. Trong hàng triệu triệu những người con ưu tú, lớp lớp thanh niên quê hương Cao Bằng đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, trong đó có 6.735 liệt sỹ; 3.205 thương binh, 930 bệnh binh,

hàng vạn chiến sỹ chưa tìm được hài cốt và chưa biết tên.

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của thế hệ trẻ với các thế hệ cha anh. Toàn Đoàn đã; đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Uống nước - nhớ nguồn”, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu lịch sử, hành trình đến các địa chỉ đỏ, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị ...góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng, hoài bão cho tuổi trẻ. Với những việc làm cụ

thể như thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đã giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, của tự do, giá trị của hòa bình hôm nay là những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước để mỗi ĐVTN soi lại bản thân, xác định lý tưởng, hoài bão của mình.

Năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức được 359 buổi sinh hoạt chi đoàn thu hút 9.256 ĐVTN tham gia; tổ chức 95 hoạt động gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với lực lượng Thanh niên xung phong, cựu chiến binh với 770 lượt

*(Xem tiếp trang 3)*

## TUỔI TRẺ DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC GẮM HOA

**N**gày 02/9/1945 mang ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với nhân dân Việt Nam, là ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), là ngày đánh dấu mốc quan trọng đối với Nhân dân ta, từ một đất nước nô lệ lầm than, Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng tinh thần quả cảm và trung kiên đã viết nên những trang sử oai hùng, chính thức ghi tên đất nước trên trường quốc tế.

Trải qua 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từ một quốc gia có nền nông nghiệp lạc hậu, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, Nhân dân ta đã nỗ lực dựng xây đất nước vươn tầm thế giới để trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững tại khu vực Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư thế giới. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó đã cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực của mọi tầng lớp Nhân dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trên chặng đường lịch sử vẻ vang và vinh quang của Đảng và dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng cống hiến, nỗ lực vươn lên trong

*Đ/c Tô Phương Chi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn* học tập và rèn luyện để đóng góp một phần trí tuệ và sức trẻ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Với lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng dấn thân, mong muốn được khẳng định và cống hiến với khát vọng chung sức dựng xây dân tộc Việt Nam gấm hoa. Từ phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” đến các chương trình hành động cách mạng của Đoàn, các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng rèn luyện đáp ứng mọi yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng xứng đáng là lớp người tiếp bước các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương cách mạng - nơi chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã lựa chọn là điểm đặt chân đầu tiên, là nơi gây dựng và trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng. Lớp thế hệ thanh niên của Cao Bằng đã được hướng dẫn, bồi dưỡng, huấn luyện và trở thành những người con cách mạng kiên trung. Những thanh niên đầu tiên của Cao Bằng đi theo con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và của Đảng. Phát huy truyền thống quý báu của quê hương, trong những năm qua lực lượng thanh niên Cao Bằng luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cao Bằng đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cao Bằng phát triển” bằng nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, thanh niên Cao Bằng đã và đang cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với lực lượng trên 35.242 đoàn viên và 44.857 thanh niên, các cấp bộ

Đoàn trong toàn tỉnh đang ngày đêm thi đua, cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành trên mọi lĩnh vực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân các cấp, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Trong thời gian tới, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quê hương và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuổi trẻ Cao bằng quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà các cấp ủy

*(Tiếp theo trang 1)*

ĐVTN tham gia; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 820 thương binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, con em gia đình thương binh, liệt sỹ với tổng trị giá trên 350 triệu đồng; đóng góp 2.242 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, làm đường giao thông nông thôn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.842 thương, bệnh binh và gia đình chính sách; 183 hoạt động ra quân tình nguyện tu sửa, dọn vệ sinh cho 15 nghĩa trang, đài tưởng niệm; 118 Nhà bia ghi tên liệt sỹ, 2.968 mộ liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh với sự tham gia của 4.974 ĐVTN. Đặc biệt vào tối 26/7 hàng năm, 100% nghĩa trang liệt sỹ đều được tuổi trẻ thắp sáng bằng những ánh nến linh thiêng của Lễ thắp nến tri ân.

Năm 2021 - năm thứ 13 thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức đồng loạt Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên anh hùng, liệt sỹ trên toàn quốc. Năm nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt tổ chức “Thắp nến tri ân” tại 15 nghĩa trang và đài tưởng niệm, 2.778 phần mộ liệt sỹ và 97 nhà

Đảng và chính quyền tin tưởng, giao phó. Tuổi trẻ nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

bia ghi tên liệt sỹ. Cùng với các hoạt động tri ân khác đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, hoạt động có ý nghĩa này tiếp tục góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống cao đẹp của quá khứ, để xây dựng tương lai tươi sáng hơn.

Tuổi trẻ trên quê hương cách mạng hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, noi gương các anh, sẵn sàng đấu tranh bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; chung sức, chung lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh các chị, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Đồng thời, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích, tình nguyện góp công sức và trí tuệ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

**Hồng Hà**

*Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn*

### TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁT VỌNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH

C hủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Từ lòng yêu nước được kết tinh với truyền thống của dân tộc, bằng trái tim nhân hậu, đồng cảm với nỗi đau của Nhân dân khi phải sống trong cảnh nước mất, nhà tan, sống dưới ách nô lệ, Người đã sớm hình thành khát vọng tìm đường giải phóng dân tộc, với một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên mang tên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình 30 năm để tìm con đường cứu nước, con đường giải phóng, giành lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Với ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, sau 30 năm bôn ba để tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm được đường đi cho dân tộc, Người đã về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện, dân tộc Việt Nam đã đứng lên làm nên cuộc cách mạng tháng Tám mùa Thu năm 1945, nở hoa độc lập, kết trái tự do, làm nên thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến trường chinh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất non sông.

Vấn đề về độc lập dân tộc và khát vọng cho Nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn

vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc có sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng về quyền sống chân chính của dân tộc đã bồi đắp tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và lan toả trong mọi tầng lớp Nhân dân. Tuy Bác đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, Người “Là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong những năm qua các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tuổi trẻ Cao Bằng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ, phấn đấu cống hiến hết mình cho quê hương. Mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nỗ lực thực hiện nguyện vọng của Bác “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đồng thời tạo ra những thời cơ và thách thức mới đối với đoàn viên, thanh niên. Trong bối cảnh thế giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc là nhân tố quyết định để mỗi quốc gia dân tộc tham gia vào các mối quan hệ quốc tế,

*(Xem tiếp trang 15...)*

## CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ - LAN TOẢ TINH THẦN VÌ CỘNG ĐỒNG

Năm 2021, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh linh động, sáng tạo triển khai với nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa phù hợp với diễn biến tình hình của dịch Covid-19. Các hoạt động bám sát theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông qua các hoạt động của các đội hình tình nguyện theo từng khối đối tượng.



*Đ/c Tô Phương Chi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thăm, động viên đội hình “Tiếp sức mùa thi” tại trường THPT dân tộc nội trú tỉnh.*

Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” được các đơn vị triển khai tập trung trong 2 kỳ thi là tuyển sinh vào lớp 10 và THPT thông qua các đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục thi; hỗ trợ đo thân nhiệt, phát khẩu trang, hướng dẫn thí sinh khai báo y tế; tặng quà, học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát nước uống, đồ dùng học tập, các suất cơm miễn phí cho thí sinh; giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh tìm nhà trọ, quán ăn giá rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi; thành lập các đội hình xe ôm miễn phí sẵn sàng hỗ trợ đưa đón thí sinh... Đồng thời triển khai các đội hình tình nguyện Hoa phượng đỏ bao gồm các giáo viên trẻ tham gia các hoạt động tổ chức sinh hoạt hè,

dạy tiếng Anh cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được triển khai trong đối tượng thanh niên khối lực lượng vũ trang, tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức cấp đổi, cấp mới căn cước công dân có gắn chip cho người dân... Để đoàn viên, thanh niên công nhân, công chức, viên chức phát huy tinh thần tình nguyện trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” với các hoạt động như: cải tạo cảnh quan môi trường làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp; trồng cây xanh; tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên; tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn dân cư. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được triển khai xuyên suốt trong toàn chiến dịch với những màu áo xanh tại các địa điểm khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Các sinh viên Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng đã tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; đền ơn đáp nghĩa... Cử đoàn viên thanh niên tham gia các đội hình tiếp sức mùa thi cho kỳ thi THPT tại các huyện, thành phố thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Với chủ đề “Hè vui, an toàn cho em”, các hoạt động hè trên địa bàn dân cư được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập trung vào cung cấp kiến thức và kỹ năng sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm, hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em, tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, thực hiện Hướng dẫn của Trung ương

Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai các ngày hoạt động cao điểm trong chiến dịch. Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai thực hiện thành công ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính và Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị.

Sau 1/3 chặng đường triển khai chương trình, các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè toàn tỉnh đã bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức, thu hút

được sự tham gia đông đảo của các đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy lan tỏa tinh thần tình nguyện trong xã hội. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong đó tập trung cho các địa phương, đơn vị khó khăn trong tỉnh, thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong góp phần thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch./.

*Ban TTN trường học Tỉnh Đoàn*

## **MỘT SỐ ĐIỂM NHẤN QUA NỬA NĂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM “THANH NIÊN CAO BẰNG KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP”**

**K**hởi nghiệp đã và đang trở thành xu thế khởi nguồn cho những khát khao, dám nghĩ, dám làm, đột phá của thế hệ trẻ. Những năm qua, với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động Đoàn, Hội, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã mạnh dạn xung kích, tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quê hương.

Thực tế, thanh niên ngày nay có nhiều ước mơ, hoài bão và mong muốn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp của mình, nhưng phần lớn lại gặp không ít khó khăn, trở ngại khi bắt tay vào thực hiện do hạn chế về kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp, thiếu kinh nghiệm sản xuất, đầu ra và vốn đầu tư...

Xuất phát từ thực tế đó, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp, lập nghiệp”, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn tuyên truyền



*Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2021 huyện Hạ Lang*

tới đoàn viên, hội viên, thanh niên nội dung Kế hoạch số 111- KH/TĐTN - BPT ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai Đề án Thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022, đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua website, fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng và các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn quản lý nhằm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ĐVTN trong quá trình khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã đồng hành, tư vấn cho thanh niên các quy trình thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, giúp thanh niên nông thôn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về các thủ tục, vốn vay; hướng dẫn các quy trình, xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên...

Tuyên truyền sử dụng có hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn và các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Hiện nay, số vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh được giao là 734 triệu đồng, đã thực hiện 663 triệu đồng với 08 dự án thanh niên phát triển kinh tế vay vốn (đang tiếp tục phối hợp giải ngân 71 triệu còn lại cho đoàn viên thanh niên đảm bảo không để tồn vốn); tổng dư nợ nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội tính đến hết tháng 5/2021 là 555,593 tỷ đồng với 447 tổ tiết kiệm vay vốn và 11.047 hộ vay vốn. Thông qua các nguồn vốn vay hỗ trợ, nhiều tấm gương thanh niên đã vươn lên trở thành những chủ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Song song đó, Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã phát huy hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh tổ chức tư vấn giới thiệu, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 8.361 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm được 780 người.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cổ vũ, đồng hành cùng thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp số 636 - KHPH/SKH&CN - TĐTN ngày 01/6/2021 tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo khởi nghiệp năm 2021; trong đó hai bên sẽ tập trung phối hợp tổ chức 03 hoạt động: Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp

sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2021”; Diễn đàn “Thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp năm 2021”: tổ chức Tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên năm 2021.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dự kiến tổ chức hành trình Chuyên xe khởi nghiệp lần thứ 3 năm 2021, tham quan, tìm hiểu các mô hình thanh niên khởi nghiệp của các tỉnh; tọa đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm, chia sẻ những bài học rút ra trong quá trình khởi nghiệp, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN trải nghiệm thực tế, trang bị kiến thức và học tập kinh nghiệm mô hình ứng dụng công nghệ cao và trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. Từ đó hình thành các ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 140 thanh niên làm chủ mô hình phát triển kinh tế chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, lâm nghiệp, trồng trọt, dịch vụ gắn với phát triển du lịch cộng đồng... Nhiều sản phẩm đã được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng trong tỉnh và chinh phục một số thị trường ngoài tỉnh; không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn mang sứ mệnh truyền bá nét đẹp truyền thống, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Từ đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và công cuộc xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.

Với những hoạt động thiết thực cũng như kết quả đạt được trong chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đời sống thanh niên, góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Thông qua phong trào đã thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh./.

## **PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA TUỔI TRẺ CAO BẰNG TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỈNH NHÀ**

**B**ầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuổi trẻ Cao Bằng đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực đầy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đặc biệt là những thanh niên đủ 18 tuổi tham gia bầu cử lần đầu và quần chúng Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND với nhiều hình thức phong phú: Toàn tỉnh tổ chức 1.395 hoạt động sinh hoạt chi đoàn, chi hội với 32.534 lượt ĐVTN tham gia; xây dựng chuyên mục “ĐVTN với bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp” trên trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn thu hút 239.539 lượt truy cập; các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền đăng 1.708 tin bài phản ánh về các nội dung của cuộc bầu cử trên các trang fanpage của đơn vị thu hút 335.248 lượt tương tác và tiếp cận; thiết kế và đăng tải bộ Infographic về các cán bộ Đoàn tham gia ứng cử HĐND cấp tỉnh khoá XVII trên fanpage Tuổi

trẻ Cao Bằng; tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tổ chức cho ĐVTN tham gia “Vũ điệu bầu cử” với 50 clip tham gia hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Cùng nhau đi bầu”... Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thành lập 271 đội hình hỗ trợ các tổ công tác bầu cử, hỗ trợ các hoạt động phun khử trùng khu vực bầu cử, đảm bảo an toàn, an ninh, giãn cách cho cử tri khi tham gia bầu cử. Song song với các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động xung kích tình nguyện hỗ trợ cuộc bầu cử, tuổi trẻ tỉnh nhà đã cùng nhau đoàn kết, ra sức phấn đấu, thi đua bằng việc xây dựng, thực hiện những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa chào mừng Cuộc bầu cử.

Với sự chỉ đạo kịp thời, bám cơ sở của các cấp bộ Đoàn và tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ, 100% cử tri là ĐVTN trong toàn tỉnh đã tham gia bầu cử. Theo kết quả công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh, số cử tri trẻ trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh là 07 đồng chí (chiếm 14%), hội đồng nhân dân cấp huyện là 98 đồng chí (chiếm 31,11%) và hội đồng nhân dân cấp xã là 1.716 đồng chí (chiếm 56,62%). Đây là con số thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của nhân dân vào lực lượng cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ của tỉnh nhà. Song đây cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, thử thách to lớn và là điều kiện để cán bộ Đoàn, thế hệ trẻ có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thành công của cuộc bầu cử và tỷ lệ đại biểu trẻ trúng cử vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã góp phần khẳng định rõ hơn về vai trò, vị thế của tuổi trẻ trong hệ thống chính trị. Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, trong thời gian tới tuổi trẻ Cao Bằng nguyện tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tích cực xung kích, tình nguyện đi đầu trong mọi lĩnh vực để được cống hiến và trưởng thành; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng “rường cột” của quê hương, đất nước./.

**Hoàng Mai**

*Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn*



## I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

### 1. Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” và Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2021”

Trong 2 ngày, 15 - 16/5/2021, Câu Lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” và Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2021” với chủ đề “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Lý Quốc và xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang. Tại chương trình đã tổ chức trao 60 triệu đồng tu sửa, nâng cấp các chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại 02 điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn. Hỗ trợ 10 hộ gia đình xóm Nà Đẳng – Tính làm chuồng trại đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; 03 lò đốt rác; hỗ trợ cho 01 hộ gia đình giúp thoát nghèo bền vững. Tổ chức thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng 31 suất quà và thuốc chữa bệnh cho các hộ gia đình khó khăn, Mẹ liệt sỹ và con nuôi của Đồn Biên phòng. Tổng trị giá các hoạt động trên 132 triệu đồng.



### 2. Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Ngày 26/5/2021, tại tỉnh Cao Bằng có 01 điểm cầu cấp tỉnh và 12 điểm cầu cấp huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc với sự tham gia của 377 cán bộ Đoàn các cấp dự Hội nghị học



tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 13 chỉ tiêu và 08 chương trình cụ thể do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

### 3. Phát động các hoạt động chung tay đẩy lùi dịch Covid-19



Ngày 7/6/2021, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm tuyên truyền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid – 19, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, nhấn mạnh quyết tâm “chống dịch như chống giặc” của hệ thống chính trị bằng nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt, đồng bộ vừa ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội; nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng; thực hiện yêu cầu 5K của Bộ y tế, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ đợt cao điểm tuyên truyền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 bằng nhiều hình thức.

**4. Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021**



Ngày 11/6/2021, tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với nhiều hoạt động như: Tổ chức sinh hoạt hè, cắt tóc miễn phí cho 30 em thiếu nhi tại điểm trường Phiêng Mòn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi cho 15 em thiếu nhi tại thị trấn Bảo Lạc. Trao tặng 15 suất quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 06 gia đình chính sách; thăm, động viên và tặng quà cho 04 chốt, 01 trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; thăm hỏi 01 hộ gia đình thanh niên mới bị hoả hoạn; huy động 60 đoàn viên, thanh niên tổ chức phát quang đường biên mốc giới mốc 585 - 587 trên địa bàn xã Cô Ba huyện Bảo Lạc. Tổng giá trị các phần quà, học bổng trong chương trình 30 triệu đồng.

**5. Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch**

Từ ngày 11-14/6/2021, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bưu điện



tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng triển khai chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” nhằm hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản. Chương trình đã hỗ trợ tiêu thụ 45,6 tấn vải thiều theo tiêu chuẩn Việt Grap.

**6. Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; sơ kết Công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021**



Ngày 17/6/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021. Tại hội nghị đã ghi nhận những kết quả tiêu biểu của công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm; đồng thời sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng với 11 chỉ tiêu và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021.

**7. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Ngày 17/6/2021 tại Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tổ chức



Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội đã đồng ý số lượng giảm số lượng uỷ viên Ủy ban Hội tỉnh từ 39 anh, chị theo Đề án số 278-ĐA/UNH ngày 05/8/2019 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn 37 anh chị. Hiệp thương nhất trí bổ sung 08 anh chị tham gia thành viên Ủy ban Hội tỉnh và hiệp thương chị Hoàng Hồng Diệu – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, giao Ban Thư ký Hội tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo.

### **8. Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 15, khoá XIV**



Ngày 17/6/2021 tại Tỉnh Đoàn, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 15, khoá XIV. Tại Hội nghị, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã bầu kiện toàn đồng chí Triệu Thanh Dung – Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Bầu bổ sung đồng chí Nông Văn Tô – Bí thư Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vào Ban chấp hành Tỉnh Đoàn.

Sau khi xem xét tình hình nhân sự của Hội đồng Đội tỉnh, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã nhất trí bầu bổ sung 04 đồng chí tham gia Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh để đảm bảo lãnh chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh.

### **9. Livestream “Thank you Việt Nam – Giác mơ cho em” bữa tiệc âm nhạc ngàn lời muốn nói**



20h15 ngày 26/6/2021, trên trang Fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng, Cao Bằng Hóng, VNPT Cao Bằng đã đồng loạt livestream chương trình “Thank you Việt Nam – Giác mơ cho em” do Tỉnh Đoàn thanh niên phối hợp với Viễn thông Cao Bằng tổ chức. Bám sát với từng chủ đề của các tuần, livestream “Thank you, Việt Nam – Giác mơ cho em” đã được các bạn ca sỹ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu chia sẻ qua từng câu chuyện, từng bài hát chân thành, ý nghĩa tạo thành bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn, nhiều màu sắc. Xen giữa các chủ đề là các phần minigame nhằm tuyên truyền sâu hơn về cách thức, nội dung của chương trình “Thank you, Việt Nam” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Trên cả 3 trang fanpage đã thu hút trên 50.000 lượt xem, trên 1.000 lời cảm ơn được khởi tạo, trong đó tại trang Tuổi trẻ Cao Bằng đã có 14.200 lượt xem, 5.604 lượt tương tác, 557 bình luận và 1.041 lượt like và share và gần 600 lời cảm ơn được các bạn đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh đăng tải trên trang cá nhân.

## **II. HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ**

### **1. Các hoạt động ra quân hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021**

**Đoàn TN Công an tỉnh:** Ngày 15/6/2021, Đoàn TN Công an tỉnh phối hợp



với Huyện Đoàn Trùng Khánh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại huyện Trùng Khánh với chuỗi các hoạt động: Thăm hỏi, tặng quà 03 hộ gia đình chính sách; huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thành lập các tổ nhóm tiên hành đi từng nhà, phát tờ rơi, móc khóa Đường dây nóng y tế, khẩu trang y tế. Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Căn cước công dân tại các hộ gia đình; thăm hỏi, động viên và tặng quà 02 chốt Biên phòng thực hiện công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên tuyến biên giới...

**Hạ Lang:** Ngày 04/6/2021, Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Hạ Lang tổ chức Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Tại chương trình đã ra quân nạo vét, khơi thông 500m mương phai thủy lợi tại xóm Huyền Du; tổ chức sinh



hoạt hè, triển khai mô hình tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và thực hành hướng dẫn dạy bơi cho các em thiếu nhi xóm Kéo Sy và xóm Sộc Quân, thị trấn Thanh Nhật.

**Hà Quảng:** Ngày 30/5/2021 tại xã Đa Thông, Huyện đoàn Hà Quảng tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động: Ra mắt Đội thanh niên tình nguyện dạy tiếng Anh cho thiếu nhi trong dịp hè, ngay sau lễ ra mắt đội đã tổ chức dạy tiếng Anh cho 20 thiếu nhi xóm Ngọc Sỹ; tổ chức tập huấn phòng, chống đuối nước và dạy bơi cho 20 thiếu nhi; làm đường bê tông nông thôn được 150m; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 4 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng công trình măng non “Chung tay bảo vệ môi trường” cho Hội đồng Đội thị trấn Thông Nông trị giá 2 triệu đồng.



**Bảo Lạc:** Từ ngày 12 - 13/6/2021, huyện đoàn Bảo Lạc triển khai đợt 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 với các hoạt động: Thành lập 02 đội hình tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức cho 429 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 – Trung học phổ thông tại 02 điểm thi trên địa bàn huyện, tặng miễn phí được 600 cốc nước giải khát các loại cho thí sinh; phân luồng tại các nút giao thông quanh khu vực thi, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ phương tiện,

cổ vũ tinh thần và tuyên truyền người nhà thí sinh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.



**Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:** Ngày 12/6/2021, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động ra quân tình nguyện hè “Kỳ nghỉ hồng” năm 2021 bằng các hoạt động: Lao động tình nguyện xây dựng điểm thư viện cho em (tặng tủ sách và 400 đầu sách thiếu nhi, sơn tường phòng thư viện); trao tặng 10 cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Ngọc Quyên, trường Tiểu học Phi Hải, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa; Xây dựng và bàn giao mô hình phân loại rác cho Đoàn xã Phi Hải; Trồng mới 1.000 cây xanh. Tổng giá trị các hoạt động trên 30 triệu đồng.



**2. Quảng Hoà: Hiệu quả từ chương trình "Dưa hấu ngày hè - San sẻ yêu thương"**  
Từ ngày 25-31/5/2021, Huyện đoàn

Quảng Hoà phát động chương trình bán dưa hấu gây quỹ với tên gọi “Dưa hấu ngày hè, chia sẻ yêu thương” thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia bán được hơn 2 tấn dưa hấu, thu lãi gần 2 triệu đồng. Kinh phí thu được Ban thường vụ Huyện đoàn đã đến thăm, tặng quà 02 chôt phòng dịch Covid-19 tại xã Cách Linh, Đại Sơn; phối hợp với Trung tâm Viễn thông huyện Quảng Hoà tặng 13 suất quà cho 13 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo vươn lên học tốt (mỗi suất trị giá 250.000 đồng).



**3. Nguyên Bình: Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện “Vì một cộng đồng an toàn” năm 2021**



Ngày 26/5/2021, 95 đoàn viên thanh niên huyện Nguyên Bình tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Vì một cộng đồng an toàn” năm 2021. Kết quả thu được 72 đơn vị máu. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thành Công và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phan Thanh vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền vận động tham gia hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 – 2021./

**Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn**

## ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG QUA CUỘC THI “ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TRONG TRÁI TIM EM”

Tự hào là nơi thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc (tiên thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh), trong những năm qua bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, các cấp bộ Đội đã không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ đội viên, thiếu niên, khơi dậy lòng tự hào là lớp đội viên được trưởng thành trên quê hương cách mạng.

Năm 2021 - kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đội toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và truyền thống của thiếu nhi Việt Nam, về những đóng góp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp các mạng của dân tộc bằng các hình thức: Sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt dưới cờ, tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ,... đặc biệt, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai Cuộc thi “Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trái tim em”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ với những đóng góp của các thế hệ cha anh đồng thời bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, thêm yêu tổ chức Đội cho lớp lp đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Cuộc thi “Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trái tim em” là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên nhi đồng đang học tập tại các liên đội Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn tỉnh nhằm góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho đội viên, nhi đồng. Các thí sinh của Khối tiểu học đã vẽ lại hình ảnh huy hiệu Đội và thể hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng hoặc bày tỏ tình cảm, niềm tự hào là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, quyết tâm, nỗ lực rèn luyện, vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Đối với các em khối Trung học cơ sở ngoài vẽ huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh, các em viết cảm nhận dưới dạng văn xuôi thể hiện rõ nỗ lực học tập, rèn luyện xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Cuộc thi đã trở thành đợt tuyên truyền sâu rộng về tổ chức Đội



*Tác phẩm tham dự cuộc thi*

TNTP Hồ Chí Minh, qua thời gian triển khai Ban tổ chức đã nhận được 52.640 bài dự thi đến từ 320 liên Đội trong toàn tỉnh. Các tác phẩm đã được Ban tổ chức đánh giá cao về bố cục, tư duy sáng tạo, cách thể hiện độc đáo, đặc biệt là cảm nhận của các em về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc thi đã tạo sức lan toả lớn trong thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh về truyền thống của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đề tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc và giáo dục thanh, thiếu niên nhi đồng trong thời gian tới Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai công tác giáo dục truyền thống với nhiều hình thức phù hợp với tình hình hiện tại và điều kiện thực tế của địa phương./.

**Lê Minh Đức – Phó trưởng Ban  
TTN trường học Tỉnh Đoàn**

*Bản tin Thanh niên số 3/ 2021*

# TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2021

1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong quý IV/2021; tiếp tục tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; triển khai thực hiện Kết luận số 01 KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2021; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên của Đoàn; nâng cao hiệu quả nắm bắt dư luận xã hội về tình hình tư tưởng thanh niên.

2. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên: Phong trào "Thanh niên tình nguyện", phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"; Chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập", " Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp",

"Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần".

3. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai các hoạt động lớn cấp tỉnh theo chương trình công tác năm 2021 đã đề ra phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Một số hoạt động cấp tỉnh được tổ chức trong quý IV/2021:

- Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) và biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào tình nguyện giai đoạn 2016 – 2021;

- Chương trình Tình nguyện mùa đông 2021 và Xuân tình nguyện 2022;

- Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Tổng kết chương trình phối hợp liên ngành năm 2021 với các sở, ban, ngành trong tỉnh./.

*Văn phòng*

*(...tiếp theo trang 4)*

hội nhập quốc tế thành công thì ngoài tiềm lực kinh tế, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của toàn dân tộc là điều kiện căn bản, cốt lõi để đất nước phát triển do đó mỗi đoàn viên, thanh niên cần không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong lao động, học tập, rèn luyện, thi đua lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tự tin, dám nghĩ, dám làm, sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nâng cao nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục và không thể thiếu trong quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên, thanh niên. Tăng cường đổi

mới nội dung và cách thức triển khai học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với các đối tượng đoàn viên, thanh niên; đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chuyên trách, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện theo tiêu chí "Dưỡng tâm trong - rèn Trí sáng - Xây hoài bão lớn".

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Với tinh thần và nhiệt huyết của mình, đoàn viên, thanh niên nguyện đem tài năng, sức trẻ, bằng những hành động nhỏ đoàn kết dệt nên khát vọng lớn vì một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc./.

*Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn*

**CÔNG TÁC NHÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

**\* Tỉnh Đoàn Cao Bằng:**

**1. Đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn** được bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn từ tháng 2/2021; được bầu bổ sung Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa XI (2017 - 2022) từ tháng 02/2021; bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng từ tháng 6/2021.

**2. Đồng chí Triệu Thanh Dung - Ủy viên BTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn** được bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn từ tháng 6/2021.

**3. Tiếp nhận và phân công đồng chí Triệu Thị Lệ Khuyên - Chuyên viên Huyện đoàn Hà Quảng** đến công tác tại Ban Thanh thiếu nhi trường học từ tháng 01/2021.

**\* Đoàn Trường CĐSP Cao Bằng:**

**1. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đoàn trường CĐSP Cao Bằng** được bầu bổ sung chức danh Bí thư Đoàn trường CĐSP

Cao Bằng khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2022 từ tháng 01/2021.

**2. Đồng chí Nguyễn Thị Nụ - Ủy viên BTV Đoàn trường CĐSP Cao Bằng** được bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Đoàn trường CĐSP Cao Bằng khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2022 từ tháng 01/2021.

**\* Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:**

**1. Đồng chí Nông Văn Tô - Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh** được bầu bổ sung chức danh Bí thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ tháng 3/2021.

**2. Đồng chí Hứa Thị Dung - Ủy viên BTV Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh** được bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ tháng 3/2021./.

*Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn*

**TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT**

**NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT HỘ GIA ĐÌNH**

*Theo BHXH tỉnh*

**NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT HỘ GIA ĐÌNH**

**1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA**

Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi, không tham gia BHXH bắt buộc, không có nơi làm việc, không có nguồn thu nhập ổn định, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng.

**2. PHẠM VI THAM GIA**

Quy định về điều kiện tham gia BHYT hộ gia đình:

- Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi, không tham gia BHXH bắt buộc, không có nơi làm việc, không có nguồn thu nhập ổn định, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng.

**3. QUYỀN LỢI**

Quyền lợi BHYT hộ gia đình:

- 100% chi trả chi phí BHYT cho các khoản chi trả BHYT thuộc danh mục chi trả BHYT theo quy định của pháp luật.
- 60% chi trả chi phí BHYT cho các khoản chi trả BHYT thuộc danh mục chi trả BHYT theo quy định của pháp luật.
- 50% chi trả chi phí BHYT cho các khoản chi trả BHYT thuộc danh mục chi trả BHYT theo quy định của pháp luật.
- 40% chi trả chi phí BHYT cho các khoản chi trả BHYT thuộc danh mục chi trả BHYT theo quy định của pháp luật.

**4. CHI PHÍ**

Chi phí BHYT hộ gia đình:

- Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình phải đóng chi phí BHYT hàng tháng theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình phải đóng chi phí BHYT hàng tháng theo quy định của pháp luật.

**5. HƯỚNG DẪN**

Hướng dẫn tham gia BHYT hộ gia đình:

- Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình phải đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình tại cơ quan BHXH địa phương.
- Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình phải đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình tại cơ quan BHXH địa phương.

**6. THÔNG TIN LIÊN HỆ**

Thông tin liên hệ:

- Hotline: 1900-9088
- Địa chỉ: Văn phòng BHXH tỉnh Cao Bằng